

# ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๖๐๓/๓๕๓๒



กระทรวงพาณิชย์  
๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ  
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งความเห็นต่อการเข้าร่วมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA) และร่างกรอบการเจรจา DEPA

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๓/ว ๘๗๔๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้ความเห็นต่อการเข้าร่วมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA) รวมถึงร่างกรอบการเจรจาความตกลง DEPA และข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว มีความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้

๑. ไม่มีข้อขัดข้อง หาก ดศ. จะเข้าร่วมการเจรจาจัดทำความตกลง DEPA โดยเห็นว่าพันธกรณีของความตกลง DEPA ส่วนใหญ่เป็นประเด็นพื้นฐานที่ไทยได้เคยมีการเจรจาหรืออยู่ระหว่างเจรจาจัดทำภายใต้ บทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/การค้าดิจิทัลในความตกลงที่ไทยเข้าร่วม และมีความสอดคล้องกับกฎหมายของไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงประเด็นความร่วมมือใหม่ ๆ ที่มีความสนใจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของไทยในปัจจุบัน อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)

อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมความตกลง DEPA ได้แก่ (๑) การยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการถาวร ซึ่งกระทรวงการคลังยังคงต้องการให้อ้างอิงแนวปฏิบัติของ WTO ที่กำหนดให้ต่ออายุการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวไปอีก ๒ ปี และให้หมดอายุในการประชุมรัฐมนตรีการค้า WTO ครั้งที่ ๑๔ หรือในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และ (๒) การไม่เลือกปฏิบัติต่อสินค้าดิจิทัล (Digital Products) ซึ่งในความตกลง DEPA ได้มีการกำหนดค่านิยมของสินค้าดิจิทัล แต่กระทรวงการคลังยังคงกังวล เนื่องจาก ยังไม่มีการกำหนดนิยามของสินค้าดิจิทัลภายใต้ WTO และไทยยังไม่เคยรับนิยามดังกล่าวในการเจรจาที่ผ่านมา

๒. ความเห็นต่อร่างกรอบการเจรจาจัดทำความตกลง DEPA การเข้าร่วมความตกลง DEPA จะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการเข้าร่วมการเจรจา FTA ในกรอบอื่น ๆ ของไทย เนื่องจากความตกลงดังกล่าวได้สรุปผลการเจรจา และมีผลบังคับใช้แล้วระหว่างประเทศภาคี ซึ่งในกระบวนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง DEPA ไทยจะต้องรับพันธกรณีของความตกลง DEPA ทั้งหมด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธกรณีได้ จึงเห็นว่ากรอบการเจรจา ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้ รวมถึงให้มีระยะเวลาปรับตัวและ/หรือเจรจาตกลงหรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติมกับภาคีได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกนิติ ศิตวรรัตน์)

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
สำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน  
โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๗๗๑๑ (คุณยุวจุฑาฯ)  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๒๒

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าต่างประเทศ

MAJ ๑๖๗๖